

XÂY DỰNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN XỨNG TẦM VỊ THẾ MỚI

NGUYỄN CÔNG SOÁI

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ngày 15-12-2000, Bộ Chính trị (Khoá VIII) ban hành Nghị quyết 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ 2001-2010. Nghị quyết chỉ rõ phương hướng phát triển Thủ đô trong 10 năm, tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Pháp lệnh Thủ đô, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội¹ lần thứ XIII (12-2000) và XIV (12-2005), Thành ủy và các cấp ủy đã cụ thể hóa thành các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), đề án, kế hoạch công tác để tập trung chỉ đạo thực hiện theo phương châm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, quản lý đô thị là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng.

Sau gần 9 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị, Hà Nội đã từng bước phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

Kinh tế liên tục phát triển với tốc độ cao và ổn định. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ tăng, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm.

Huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển đạt kết quả khá. Thu ngân sách trên địa

bàn luôn đạt và vượt kế hoạch, bảo đảm nhu cầu chi thường xuyên và tăng dần chi đầu tư phát triển.

Công nghiệp phát triển mạnh, trong đó, ưu tiên phát triển một số sản phẩm chủ lực thuộc các ngành: thiết bị điện - điện tử tin học, cơ - kim khí, dệt may - da giày, chế biến thực phẩm, vật liệu mới. Sản phẩm xuất khẩu ngày càng tăng.

Hoạt động thương mại, du lịch sôi động. Dịch vụ chất lượng cao được quan tâm chỉ đạo phát triển: thông tin, viễn thông, tài chính - ngân hàng,...

Nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa: bước đầu hình thành và phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, một số vùng chuyên canh, sản xuất rau an toàn. Xuất hiện một số mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, dịch cúm A/H1N1,... nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Trung ương và sự quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, sự đồng lòng của nhân dân, Hà Nội đã vượt qua khó khăn, thách thức. Việc thực hiện các biện pháp kích cầu, hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt được kết

quả tích cực, kinh tế - xã hội có chuyển biến tốt, phục hồi đã tăng trưởng kinh tế.

Đảng bộ và nhân dân Hà Nội thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, thực hiện các mục tiêu kích cầu đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội. Đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, nhất là hạ tầng giao thông, điện, nước sạch và hạ tầng các điểm, cụm công nghiệp ngoại thành,... được chú trọng.

Phát triển văn hoá - xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Các thiết chế văn hoá được tích cực triển khai xây dựng, nâng cấp một số nhà văn hoá, thư viện; đầu tư bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, văn hoá,... Thành phố tập trung đầu tư xây dựng các công trình văn hóa chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Xây dựng và triển khai rộng rãi chương trình “Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Năm 2008, số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa là trên 82%.

Giáo dục - đào tạo phát triển mạnh. Cơ sở vật chất giáo dục được quan tâm đầu tư. Hà Nội đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, phổ cập trung học phổ thông năm 2008 đạt 80%. Mạng lưới y tế được củng cố, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng cường theo hướng hiện đại. Công tác phòng chống dịch bệnh đạt kết quả

tốt. Đến năm 2008, có 202 xã phường (87,1%) đạt chuẩn quốc gia về y tế; số giường bệnh đạt 18 giường/1 vạn dân; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đủ 6 loại vắc xin là 99,9%. Hoạt động thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao được đẩy mạnh. Hà Nội đạt nhiều thành tích thể thao tại các giải thi đấu trong nước và quốc tế.

Thành phố đã triển khai mạnh công tác xã hội hoá để huy động nguồn lực và đáp ứng dịch vụ cho người dân. Trên địa bàn Thành phố đã có trên 10.000 cơ sở ngoài công lập hoạt động trên các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, y tế, thể thao, văn hóa...

Tiến tới 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Thành phố quan tâm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - thông tin. Xây dựng và đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử “1000 năm Thăng Long văn hiến”, Xây dựng hồ sơ đưa Bia đá Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào Chương trình “Ký ức thế giới”,...

Trong xây dựng kết cấu hạ tầng và quản lý đô thị, Thành phố tăng cường công tác rà soát, xây dựng và điều chỉnh quy hoạch; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành xây dựng Quy hoạch vùng Thủ đô; hoàn thành và công bố công khai nhiều dự án quy hoạch.

Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH Thủ đô đến năm 2010; quy hoạch phát triển KTXH các quận, huyện và một số ngành đến năm 2010; nghiên cứu Chiến lược phát triển tổng thể Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050,... Phối hợp với Hàn Quốc triển khai lập quy hoạch phát triển khu vực sông Hồng đoạn qua Hà Nội và phối hợp với Nhật Bản hoàn thành nghiên

cứu Chương trình phát triển đô thị tổng thể Hà Nội (HAIDEP).

Tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng khung theo hướng đồng bộ và từng bước hiện đại hoá; hoàn thành nhiều tuyến đường, nút giao thông quan trọng và chuẩn bị đầu tư các tuyến đường sắt đô thị.

Tiếp tục thực hiện các dự án xây dựng khu đô thị mới, nhà tái định cư, xây dựng, cải tạo các hồ, công viên, vườn hoa.

Giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự xã hội, bảo vệ vững chắc hệ thống chính trị và các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị, văn hoá, thể thao lớn diễn ra trên địa bàn.

Mở rộng hoạt động đối ngoại và hợp tác phát triển, chủ động hội nhập quốc tế. Quan hệ hợp tác, liên kết giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng Thủ đô, Hai hành lang một vành đai kinh tế Việt - Trung và các địa phương trong cả nước tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng cụ thể, thiết thực và hiệu quả, trọng tâm là phát triển kinh tế.

Hà Nội đã chủ động cùng các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch hợp tác phát triển toàn diện, ký kết và thực hiện hợp tác phát triển với 10 tỉnh, thành phố trong vùng và một số địa phương (Lâm Đồng, Bắc Kạn...). Kết quả hợp tác đã nâng cao vị thế và ảnh hưởng của Thủ đô Hà Nội với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Công tác xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá sản phẩm được đẩy mạnh. Hà Nội cùng với các tỉnh, thành phố: Vân Nam, Quảng Tây (Trung Quốc), Lào Cai, Hải

Phòng, Quảng Ninh ký kết hợp tác phát triển trong khuôn khổ Hai hành lang và một vành đai kinh tế Việt - Trung. Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tại Hoa Kỳ, châu Âu và Đông - Đông Nam Á, Trung Quốc.

Phối hợp với các thành phố Xoun (Hàn Quốc), Pari (Pháp), các tổ chức tư vấn của Nhật Bản trong việc nghiên cứu, xây dựng các quy hoạch.

Trong tiến trình đẩy mạnh CNH, HĐH, Hà Nội đã có bước phát triển toàn diện, thực hiện tốt các chức năng: đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Năm 1999, Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) phong tặng danh hiệu *Thành phố vì hòa bình*; năm 2000, Hà Nội được Đảng và Nhà nước phong danh hiệu *Thủ đô Anh hùng*; năm 2004, Thành phố đón nhận *Huân chương Sao vàng* lần 2; năm 2003 lần thứ 2 Hà Nội được độc giả Tạp chí *TravelandLeisure* (Mỹ) bình chọn là một trong 5 thành phố ở châu Á tốt nhất về du lịch,...

Một trong những nguyên nhân then chốt của những thành công trên là Đảng bộ đã thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.

Công tác tư tưởng đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến về nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Công tác tổ chức cán bộ có đổi mới. Tổ chức đảng các cấp, nhất là tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và cấp chi bộ ở phường, xã từng bước được sắp xếp, điều chỉnh hợp lý, năng lực lãnh đạo của cấp uỷ, sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được thực hiện tốt.

Công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ được coi trọng và đạt kết quả. Từ tháng 8-2008 đến nay, Thành uỷ tiến hành 3 cuộc kiểm tra, 3 cuộc giám sát. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm. Qua kiểm tra đã phát hiện, kết luận những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, xử lý kịp thời, nghiêm minh. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Thành uỷ đã góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt, bám sát sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường, hoạt động của bộ máy chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp có nhiều cố gắng và sáng tạo trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo bầu không khí dân chủ trong Đảng và trong nhân dân, thực hiện tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân, củng cố thêm lòng tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền.

Thành uỷ đã lựa chọn đúng và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những vấn đề lớn, mang tính đột phá, tạo bước chuyển biến mới trên các mặt, đặc biệt là lãnh đạo thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh cải cách hành chính. Chấn chỉnh trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực xây dựng và quản lý đô thị. Thực hiện chủ

trương xã hội hoá. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Việc xác định đúng và tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã tạo được chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và được sự đồng tình ủng hộ mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân.

Tập trung làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần thực hiện Nghị quyết về mở rộng địa giới Thủ đô. Ngay sau khi Bộ Chính trị có quyết định thành lập Đảng bộ Hà Nội (mới), Thành uỷ đã khẩn trương thực hiện chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ chuyên trách công tác đảng, đoàn thể, giúp cho các tổ chức đảng sớm ổn định tổ chức để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Đảng bộ Thành phố Hà Nội có 57 đảng bộ trực thuộc (29 đảng bộ quận, huyện, thị, 4 đảng bộ khối, 18 đảng bộ cấp trên cơ sở và 6 đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành uỷ) với 308.727 đảng viên. Toàn Đảng bộ có 3.069 TCCSĐ với 15.580 đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

Sắp xếp tổ chức, cán bộ các sở, ban, ngành thành phố, đảm bảo giữ vững ổn định và có sự kế thừa phát triển, thống nhất cao trong chỉ đạo thực hiện.

Bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của Thành phố đảm bảo cho bộ máy mới hoạt động, không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; phân công công tác kịp thời các

đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Thành ủy viên; phân công nhiệm vụ 6 đồng chí cấp trưởng, 31 cấp phó các ban đảng Thành ủy; 6 cấp trưởng, 30 cấp phó của Mặt trận và các đoàn thể; 34 cấp trưởng, 196 cấp phó các sở, ban, ngành. Đã sắp xếp, kiện toàn 447 phòng, ban với 447 trưởng phòng, 1.194 phó phòng thuộc 43 sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể thành phố.

Thành ủy đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng đến hết nhiệm kỳ, làm cơ sở, định hướng cho các cấp ủy điều chỉnh nhiệm vụ xây dựng Đảng.

Sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới nhiều quy chế, quy định, như: "Quy định về phân cấp quản lý cán bộ"; "Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử"; "Quy định về quản lý biên chế, tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị Thành phố",... tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp ủy thực hiện quy trình, phương pháp, chế độ, chính sách đối với cán bộ, phù hợp với điều kiện mới. Hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy xây dựng quy chế, quy định về công tác cán bộ.

Tập trung thực hiện chuyên đề "Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo quận, huyện thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý" và "Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn các quận, huyện thuộc Thành phố Hà Nội".

Thực hiện Chương trình "Tạo bước chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chinh đốn Đảng giai đoạn 2006-2010".

Chỉ đạo thực hiện Hướng dẫn số 24 và 25-HD/BTCTW ngày 6-3-2009 của Ban Tổ chức

Trung ương về "thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư" và "thực hiện thí điểm bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân ở cấp xã và địa phương không tổ chức hội đồng nhân dân", tổng kết Chi thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (Khoá VIII) về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể chính trị xã hội ở khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh,...

Tập trung thực hiện nhiệm vụ đột phá về công tác cán bộ, đã tăng cường về quận, huyện 1 đồng chí phó bí thư và 1 đồng chí phó chủ tịch UBND thành phố; sắp xếp đội ngũ lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố cho phù hợp. Thực hiện 3 đợt luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý với 57 đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị thuộc thành phố về nhận nhiệm vụ bí thư, phó bí thư đảng bộ trực thuộc, phó chủ tịch UBND huyện.

Công tác luân chuyển, điều động cán bộ góp phần sắp xếp đội ngũ cán bộ phù hợp với tình hình, tạo nguồn cán bộ trong quy hoạch tổng thể đảm bảo tính kế thừa, ổn định, chất lượng và hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện đảm bảo dân chủ, đoàn kết, thống nhất.

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2006-2010, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2010-2015; đôn đốc, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể thành phố triển khai thực hiện.

Sau một năm mở rộng địa giới, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển 580 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Chỉ định các đồng chí phó chủ tịch UBND các quận, huyện, thị mới được điều động, luân

chuyên tham gia ban chấp hành đảng bộ; chỉ đạo, hướng dẫn các quận, huyện tổ chức bầu các chức danh phó chủ tịch UBND đối với những đồng chí mới được điều động, luân chuyển theo đúng quy định của pháp luật.

Tổ chức thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của các sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể thành phố đảm bảo đúng yêu cầu của Trung ương; quá trình hợp nhất về tổ chức, bộ máy không làm gián đoạn các công việc chuyên môn, nghiệp vụ. Tư tưởng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ổn định, yên tâm công tác theo sự phân công, không có biểu hiện tiêu cực hay thiếu ý thức xây dựng, bè phái, mất đoàn kết. Hoạt động của các đơn vị dần đi vào nề nếp.

Nhìn chung, mô hình tổ chức của các loại hình TCCSĐ được sắp xếp cơ bản phù hợp, đảm bảo sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các TCCSĐ phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của địa phương, đơn vị, xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh.

Với khối lượng công việc lớn, đặc biệt phải tập trung thực hiện một trong hai khâu đột phá của Thành phố là công tác cán bộ và xây dựng đề án, kế hoạch sắp xếp tổ chức, bộ máy phục vụ điều chỉnh địa giới hành chính; cán bộ, công chức ngành tổ chức xây dựng Đảng đã đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, phấn đấu tích cực, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ.

Thành uỷ và các cấp uỷ lựa chọn những vấn đề trọng tâm trong công tác tổ chức, cán bộ để tập trung thực hiện, tạo bước đột phá

trong công tác cán bộ; quá trình triển khai thực hiện khoa học, công khai, dân chủ nên đã nhận được sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đổi mới công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đặc biệt là phân công, phân cấp rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền giải quyết công tác chuyên môn; quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ đều có kế hoạch cụ thể, việc lựa chọn, bố trí cán bộ cơ bản đã phát huy được tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể, cộng đồng trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao nên chất lượng tham mưu và thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng được nâng lên.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức do những biến động của suy giảm kinh tế thế giới và trong nước, tình hình thiên tai dịch bệnh tiềm ẩn phức tạp, song, với sự quyết tâm của Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân, KTXH Thủ đô đạt mức tăng trưởng khá, an sinh xã hội được đảm bảo, giáo dục, văn hoá, y tế phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các công trình, dự án kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội được tập trung chỉ đạo. Một trong những nhân tố then chốt quyết định sự phát triển toàn diện của Thủ đô trong những năm qua là Đảng bộ tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

1. Năm 2008, Quốc hội Khoá XII Kỳ họp thứ 3 đã ra Nghị quyết số 15/2008/QH12 về điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội.